

SHRAVASTI

CÚNG DƯƠNG THỰC PHẨM CHO KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ XÁ VỆ THÀNH

Quý vị thương mến, chúng ta đang có một cơ hội hiếm quý để tích lũy công đức phước báu, nương vào thiện hạnh cúng dường thực phẩm cho Khóa An Cư Kiết Hạ Xá Vệ Thành được tổ chức tại thành cổ Xá Vệ nước Ấn Độ, thể theo mong nguyện của Vị Thủ Ngôi Dòng Drikung - Đức Kyabgon Chetsang Rinpoche đời thứ 37

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

Ngài đã dành ra 30 năm cuộc đời ngụ tại thành Xá Vệ nước Ấn Độ. Ở tại nơi đây, Đức Phật đã hướng dẫn thực hành khóa an cư kiết hạ dành cho chư Tăng Ni đến 25 lần. Lúc bấy giờ, Đức Phật đã thi triển thần thông để khuất phục các ngoại đạo, nhờ đó mà các khóa an cư mới có thể diễn ra trọn vẹn.



VỊ THỦ NGÔI DÒNG DRIKUNG - ĐỨC KYABGON CHETSANG RINPOCHE

Ngài đã xây dựng ngôi Tự Viện Tam Thừa, ở thành cổ Xá Vệ, Ấn Độ với ý nguyện Phục hồi lại truyền thống An Cư Kiết Hạ Xá Vệ Thành - được truyền thừa lại từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tôn quý.

Khóa An Cư đầu tiên mà Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche tổ chức tại thành cổ Xá Vệ đã diễn ra kể từ năm 2019, dành cho chư tăng tu học theo truyền thống Nguyên thủy đến từ các quốc gia khác nhau. Khóa An Cư Xá Vệ Thành lần thứ hai sẽ diễn ra vào năm 2023 này, với sự vân tập của chư ni đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đây Là Một Pháp Thực Hành Phổ Biến trong Phật Giáo, và là Tinh Túy Của Phật Pháp

Ngài Khenpo Samdup Rinpoche đã phát nguyện với Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche rằng Ngài sẽ cúng dường thực phẩm cho Khóa An Cư Kiết Hạ ở thành cổ Xá Vệ - Ấn Độ trong những năm tiếp theo. Ước nguyện của Khenpo Samdup Rinpoche là sẽ có được thêm ngày càng nhiều các vị thí chủ phát tâm cúng dường thực phẩm cho toàn bộ chư Tăng Ni tham dự các khóa an cư, nhờ đó mà chúng ta sẽ thọ nhận được tất cả công đức phước báu nương vào thiện hạnh cúng dường này. Đây là một đại thiện hạnh sẽ đem lại vô lượng phước đức và lợi lạc cho tất cả các vị thí chủ của tăng đoàn.

Khóa An Cư Kiết Hạ kéo dài 45 Ngày, với sự tham gia của 108 chư Tăng Ni KINH PHÍ CẦN CÓ LÀ 25000 USD MỖI NĂM

Khi mẹ của Ngài Mục Kiền Liên qua đời, Ngài đã dụng công để tìm kiếm và nhìn thấy mẹ mình đang phải chịu đau khổ cùng cực trong cõi ngạ quỷ. Bấy giờ, Đức Phật nói với Mục Kiền Liên rằng Ngài có thể giúp được mẹ mình bằng cách cúng dường thực phẩm cho chư Tăng Ni để họ có thể hồi hướng công đức cho bà.



Mục tiêu của dự án này là đền đáp lại công ơn của cha mẹ đã dành cho chúng ta, và nhờ đó mà chúng ta tích lũy công đức vì lợi lạc của cha mẹ cũng như lợi lạc cho hết thảy chúng sinh.

Giờ đây chúng ta đang có được một cơ hội tốt lành nhờ vào tâm nguyện và sự gia trì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

XIN TRI ÂN!

Dự án cúng dường thực phẩm cho Khóa An Cư Kiết Hạ Xá Vệ Thành sẽ kéo dài trong nhiều năm. Đường link để đóng góp:

<https://drikungdharma.org/shravasti-summer-retreat-food-offering/>

Cúng dường tại Việt Nam: Vietcombank tp. HCM - Số tk: H72 (hay 0071002873089)

Xin Liên Lạc: Đoàn Thị Thu Huyền